



ในการเลี้ยงเด็กให้เติบโตสักคนหนึ่งนั้นต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง ทั้งนี้เด็กที่เติบโตมาจะเป็นคนอย่างไรขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัย แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ "บ้าน"

มีผู้ปกครองบางคนของโรงเรียนบางแห่งมีพฤติกรรมการปลูกฝังนิสัยแบบที่ครูแชมป์เรียกว่า การเลี้ยงแบบเปิดฝ่าโลงให้ลูก

การที่จะอยู่ในสังคมได้นั้น บุคคลจะต้องเคารพกติกาของสังคม ทั้งจารีต ประเพณี กฎระเบียบ และกฎหมาย แต่ผู้ปกครองหลายคนกลับทำให้ลูกของตนเองละเลย หลีกเลี้ยง และแหกกฎต่างๆนั้น เพื่อตอบสนองต่อกิเลสของตนเอง

โรงเรียนทุกโรงเรียนจะต้องทำกิจกรรมเคารพธงชาติ และกิจกรรมต่างๆเพื่อนัดหมายนักเรียน ส่งเสริม และสร้างให้นักเรียนเป็นคนโดยสมบูรณ์ แต่กลับมีผู้ปกครองบางคนละเลยกิจกรรมในส่วนนี้โดยให้เหตุผลว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียน ซึ่งจากประสบการณ์แล้ว เด็กที่ค้างการส่งงาน โดดเรียน ส่วนใหญ่มักจะมีพฤติกรรมแบบนี้ตอนสมัยเด็ก

ผู้ปกครองบางคนพาลูกมาทานอาหารบริเวณหน้าโรงเรียน เมื่อเสียงเพลงสัญญาณว่ากิจกรรมเคารพธงชาติกำลังจะเริ่มต้นกลับไม่เร่งให้ลูกเข้าแถว ยืนนั่งป้อนข้าวลูกอยู่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เมื่อกิจกรรมผ่านไป 15 นาที จึงให้ลูกเข้ามาในโรงเรียน

บางคนมาส่งลูกสายมาก กลัวลูกถูกทำโทษ จึงจูงมือลูกมานั่งในแถวแล้วทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

เมื่อเด็กได้รับการซึมซับแบบนี้เกินกว่า 21 วัน เด็กก็จะรับรู้ได้ว่า "กฎระเบียบไม่มีความสำคัญ" เมื่อเติบโตขึ้นจึงละเลยการทำงาน การส่งงานให้ตรงเวลา

เพราะได้รับการปลูกฝังมาตลอด

เป็นที่น่าตกใจมากที่มีการสอบถามนักเรียน ป.1 บางคนว่าทำไมถึงมาสาย คำตอบที่ได้รับคือ "พ่อตื่นสายค่ะ" ซึ่งบ้านอยู่ห่างโรงเรียนไม่ถึง 1 กิโลเมตร

คนเป็นครู อาจปวดหัวกับพฤติกรรมของนักเรียนเพียง 1 ปี

แต่คนเป็นผู้ปกครองจะต้องอยู่กับลูกคุณตลอดชีวิต

....อย่าแปลกใจที่เมื่อโตขึ้น ลูกของคุณ ติด 0 ติด ร.

....อย่าแปลกใจที่เมื่อโตขึ้น ลูกของคุณไม่ยอมสวมหมวกกันน็อคเวลาขี่รถ

....อย่าแปลกใจที่เมื่อโตขึ้น ลูกของคุณรอไม่เป็น

....อย่าแปลกใจที่เมื่อโตขึ้น ลูกของคุณไม่ยอมบวชให้ และมีคำถามว่า ทำไมต้องบวช

....อย่าแปลกใจที่เมื่อโตขึ้น ลูกของคุณไม่ดูแลคุณ เพราะเขาได้ซึมซับความหยาบกระด้างและความไร้จรรยาบรรณของสังคมไปนานแล้ว

ความมีวินัย เคารพกฎหมาย เป็นสิ่งที่เมื่อปลูกฝังแล้ว จะอยู่ในตัวตนของคนๆนั้นตลอดไป แต่ถ้าไม่ได้รับการปลูกฝังที่ถูกต้อง เขาจะกลายเป็นคนต่อต้านสังคมทันที และจะเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดในทางที่ผิด บางคนอยู่บ้านเป็นอีกแบบ มาโรงเรียนเป็นอีกแบบ บางคนไม่พอใจก็กรี๊ดร้องเพื่อให้คนสนใจ หลากๆกรณีควรได้รับคำปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทาง

ครู..ปวดหัวกับปัญหาเด็กแค่ 1 ปี

แต่ผู้ปกครองจะอยู่กับลูกตลอดชีวิต

หยุดการซุดหลุม เปิดฝาลง แล้วถีบลูกลงไปเถิดครับ

สงสารสังคม

ครูแชมป์ 9 ก.ค. 2562